

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์
สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายมีชัย กลั่นเขตกิจ	ประธานสภา อบต.คลองสมบูรณ์	
๒	นายบรรพต น้อยรุ่ง	รองประธานสภา อบต.คลองสมบูรณ์	
๓	นายเสกสรร ดิษภา	ส.อบต. หมู่ ๑	
๔	นายพิทยา เอี่ยมเผ่าจีน	ส.อบต. หมู่ ๒	
๕	นายมนตรี กันหา	ส.อบต. หมู่ ๒	
๖	นายสมพงษ์ ครุฑอุ้น	ส.อบต. หมู่ ๓	
๗	นางวงเดือน ทศนัย	ส.อบต. หมู่ ๓	
๘	นางสาวปัทม ร่องงาม	ส.อบต. หมู่ ๔	
๙	นายสมพงษ์ ชุนวิเศษ	ส.อบต. หมู่ ๖	
๑๐	นายฉลองไชย ชุมพล	ส.อบต. หมู่ ๖	
๑๑	นายทองย้อย เข้มทิศ	ส.อบต. หมู่ ๗	
๑๒	นายไพบุลย์ ทับทอง	ส.อบต. หมู่ ๘	
๑๓	นายสิทธิโชค เวชภูนนท์	ส.อบต. หมู่ ๙	
๑๔	นางพรทิพย์ บุญโต	ส.อบต. หมู่ ๙	
๑๕	จ.ส.อ.อุทัย มุ่งหมาย	ปลัด อบต./เลขานุการสภา	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	-	-	
๒	-	-	
๓	-	-	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสมพงษ์ ศักดิ์สูง	นายก อบต.คลองสมบูรณ์	
๒	นายไชยยุทธ เทศขำ	รองนายก อบต.คลองสมบูรณ์	
๓	นายดำเนิน โพธิ์ทอง	รองนายก อบต.คลองสมบูรณ์	
๔	นายเชื่อน ดิษฐา	เลขานุการนายก อบต.คลองสมบูรณ์	
๕	นางอรรษา ดิษฐา	นาง. อรรษา	
๖	นายเฉลิม วัฒนวิทย์	ผู้. โทร. โทร. ๖.๖	
๗	นายสมชาย วัฒนวิทย์	ผู้. โทร. โทร. ๖.๖	
๘	นายสมชาย วัฒนวิทย์	นาง. อรรษา	
๙	นายสมชาย วัฒนวิทย์	นักศึกษาศึกษาพิเศษ	
๑๐	นายสุชาติ แก้วมาดา	ช่างนำสำเนา	
๑๑	นางอรุณศรี สัมพันธ์	ช่างพิมพ์งาน	
๑๒	นาย อรรถวิทย์ สิมิโนบง	รศ. วัลดี อบต.	
๑๓	นายอรรถวิทย์ สิมิโนบง	ช่างพิมพ์งาน	
๑๔	นายสมชาย วัฒนวิทย์	ช่างพิมพ์งาน	
๑๕	นายสมชาย วัฒนวิทย์	ช่างพิมพ์งาน	
๑๖	นายสมชาย วัฒนวิทย์	ช่างพิมพ์งาน	
๑๗			
๑๘			
๑๙			
๒๐			
๒๑			
๒๒			
๒๓			
๒๔			
๒๕			
๒๖			

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว จ.ส.อ.อุทัย มุ่งหมาย ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต.คลองสมบูรณ์ ได้เชิญสมาชิกสภา อบต.คลองสมบูรณ์ทุกท่านเข้าห้องประชุม เพื่อประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายมีชัย กลั่นเขตกิจ ประธานสภา อบต.คลองสมบูรณ์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

ประธานสภา - ไม่มี

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

ประธานสภา - จากการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เลขานุการสภา อบต.คลองสมบูรณ์ ได้จัดรายงานการประชุมและคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วรายละเอียดตามสำเนาแจกจ่าย สมาชิกในที่ประชุมท่านใดเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ หรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานสภา - ถ้าไม่มีที่ประชุมท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ขอมติที่ประชุมโปรดยกมือให้การรับรองต่อไป

มติที่ประชุม - มีมติ ๑๒ ท่านให้การรับรอง ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ ท่าน งดอกเสียง ๑ ท่าน (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๓.๑ ญัตติ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (วาระที่ ๒)

ประธานสภา - ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ได้ส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตตินับแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. และกำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแปรญัตติในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เสร็จแล้วให้ส่งร่างเดิมและร่างที่แก้ไขส่งคืนให้สภาพิจารณาวาระที่ ๒

บัดนี้คณะกรรมการแปรรูปได้พิจารณาแปรรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตาม
สำเนาที่แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนั้นจึงขอเชิญ
บัดนี้คณะกรรมการแปรรูปได้พิจารณาแปรรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตาม
สำเนาที่แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนั้นจึงขอเชิญ
คณะกรรมการแปรรูปได้ ได้แถลงผลการแปรรูปให้ที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
ต่อไป

ที่ประชุม

- นายทองย้อย เข้มทิศ ประธานคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งแจ้งว่า ตามที่สภา อบต.คลองสมบูรณ์ได้ส่ง
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ มาให้คณะกรรมการแปรรูปพิจารณา โดยสภาแจ้งให้ผู้บริหารและสมาชิก
สภาเสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือนับแต่สภารับหลักการในวันที่ ๑๔ สิงหาคม
๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.และ
กำหนดให้คณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ ประชุมพิจารณาแปรรูปในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์นั้น ปรากฏว่าตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่มี
ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ท่านใด เสนอคำแปรญัตติ
ขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แต่
อย่างไร และคณะกรรมการแปรรูปได้ประชุมพิจารณากันอย่างกว้างขวางพร้อมสอบถาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ ถึงหลักการและเหตุผลในการจัดทำประ
มาณตามร่างงบประมาณฯ และที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้คงร่างเดิม
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไว้ทุกข้อทุก
รายการ ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแต่อย่างใด และให้ส่งร่างเดิมคืนให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ เพื่อเสนอสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองสมบูรณ์พิจารณาในวาระที่ ๒ ต่อไป มีรายละเอียดตามรายงานผลการแปรรูป
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่เสนอมาเพื่อ
โปรดพิจารณา

ประธานสภา

- ตามที่ประธานสภาฯ ได้ส่งรายงานผลการแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของคณะกรรมการแปรรูป ให้กับสมาชิกสภาไม่น้อย
กว่า ๒๔ ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา และคณะกรรมการแปรรูปได้แถลงผลการแปรรูป
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบ
และพิจารณานั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ

- ที่ประชุม - นายมนตรี กัณหา สอบต.ม.๒ อภิปรายเหตุผลที่ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยเหตุผล ๒ ประการคือ มีการ
จัดสรรงบประมาณพัฒนาหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านไม่เท่ากัน และการจัดสรรงบประมาณไม่ยึด
หลักธรรมาภิบาลคือรัฐบาลมีการอุดหนุนเงินตามรายหัวประชากร การจัดสรรงบประมาณ
ควรกระจายตัวตามพื้นที่ประชากร
- ประธานสภา
ที่ประชุม - ขอเชิญนายก อบต.คลองสมบูรณ์ ได้ตอบข้ออภิปรายต่อไป
- นายสมพงษ์ ศักดิ์สูง นายกอบต.คลองสมบูรณ์ตอบข้ออภิปรายว่าการจัดสรรงบประมาณ
มีการดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) สำหรับการจัดสรร
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีการดำเนินการเป็นไปตามที่ได้มีการประชุม
พิจารณาร่วมกันคือในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หมู่ที่ยังไม่ได้จัดสรรให้ก็จะมีการจัดสรร
ให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
- ประธานสภา - เมื่อไม่มีสมาชิกในที่ประชุมท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอบปิดการอภิปราย ลำดับต่อไป
จะเป็นการลงมติในวาระที่ ๒ ดังนี้ สมาชิกสภาในที่ประชุมท่านใดเห็นชอบ
ให้คงร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ใน
วาระที่ ๒ โปรดยกมือ
- มติที่ประชุม
ประธานสภา - มิมติ ๑๓ ท่านเห็นชอบ ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน (ประธานสภา)
- ตามมติที่ประชุมสภามีมติ ๑๓ เสียงเห็นชอบ ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงจำนวน
๑ ท่านคือประธานสภา เป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นชอบผ่านวาระที่ ๒ ให้คงร่างเดิมแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
- ๓.๒ ญัตติ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ (วาระที่ ๓)
- ประธานสภา - ตามที่สมาชิกสภาในที่ประชุม มิมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวาระที่ ๒ ตามญัตติที่ ๓.๑ ไปแล้วนั้น ต่อไปจะ
เป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ตามญัตติที่ ๓.๒ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๒ กำหนดว่า การพิจารณาร่างข้อ
บัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ
อภิปรายถ้ามีเหตุอันควร ในการพิจารณาในวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้
ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ดังนั้น เมื่อสมาชิกในที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมจึงขอให้สมาชิก
ในที่ประชุมสภาแห่งนี้ลงมติดังนี้ สมาชิกในที่ประชุมท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือ
- มติที่ประชุม - มิมติ ๑๓ ท่านเห็นชอบ ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน (ประธานสภา)

- ประธานสภา - ตามมติที่ประชุมมีมติ ๑๓ เสียงเห็นชอบ ไม่เห็นชอบไม่มี งดอกเสียง ๑ ท่านคือ ประธานสภา เป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ลำดับต่อไปผมจะได้ส่งร่างข้อบัญญัติที่สมาชิกสภา เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว เสนอนายอำเภอคลองขลุงเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติต่อไป
- ที่ประชุม - รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
- ๔.๑ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
- ประธานสภา - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ ได้เสนอเรื่อง รายงานแสดงผลการ ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ จึงขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ ได้รายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ทราบต่อไป
- ที่ประชุม - นายสมพงษ์ ศักดิ์สูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ ได้รายงานแสดงผล การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่าย
- ที่ประชุม - รับทราบ
- ประธานสภา - ขอเชิญผู้บริหารและสมาชิกสภาที่จะเสนอเรื่องอื่นๆให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- ที่ประชุม - นายสมพงษ์ ศักดิ์สูง นายก อบต.คลองสมบูรณ์ แจ้งเรื่องโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราสายหมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๔ ว่าโครงการได้รับการอนุมัติแล้ว ก่อสร้างต่อจากถนนลาดยาง เดิมไปจนถึงหมู่ที่ ๔ ระยะทางยาวประมาณ ๖ กิโลเมตร ขอให้สมาชิกในพื้นที่ประสาน ที่ดินข้างเคียงและแจ้งประชาชนทราบเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สำหรับ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยยาง-หนองใหญ่ ช่วงหมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๓ อบจ. กำแพงเพชร แจ้งว่า ได้จัดสรรงบประมาณการก่อสร้างไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ส่วนไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะประจำหมู่บ้านที่ชำรุดเสียหาย กองช่างได้สำรวจแล้วและจะ ดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้การได้ตามปกติต่อไป นอกจากนี้เครื่องขยายเสียงประจำ หมู่บ้านหมู่ที่ ๔ ที่เสีย อบต.ได้ดำเนินการซ่อมแซมให้แล้ว ขอให้หมู่บ้านมาติดเพื่อขอรับ นำกลับไปใช้งานต่อไป
- ประธานสภา - นายมนตรี กันหา ส.อบต.ม.๒ แจ้งเรื่องหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ มีความประสงค์ขอให้ อบต. คลองสมบูรณ์นำอุปกรณ์ในการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างมาติดตั้งในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตามจุด ต่าง ๆ ส่วนค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าหมู่บ้านจะเป็นผู้ชำระค่าไฟฟ้าเอง
- ที่ประชุม - นายเสกสรร ดิษภา ส.อบต.ม.๑ แจ้งเรื่องเครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้านต่างๆ ที่เสีย ขอให้ อบต.พิจารณาซ่อมแซมแก้ไขให้แต่ละหมู่ด้วย
- ประธานสภา - ขอเชิญนายก อบต.ได้ตอบข้อซักถามให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- ที่ประชุม - นายสมพงษ์ ศักดิ์สูง นายก อบต.คลองสมบูรณ์ ชี้แจงว่า การนำอุปกรณ์โคมไฟฟ้า สาธารณะไปติดตั้งในหมู่บ้าน อบต.จะรับไปพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่

แต่อย่างไรก็ตามโครงการต่างๆ ขอให้หมู่บ้านได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบรรจุไว้ในแผนของหมู่บ้าน เพื่อที่ อบต.จะได้นำมาบรรจุไว้ในแผนของ อบต.สำหรับนำไปจัดทำงบประมาณต่อไป

ประธานสภา

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกในที่ประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีก ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอปิดการประชุม

เลิกประชุม

เวลา ๑๐.๕๐ น.

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.

ผู้จัดรายงานการประชุม

(อุทัย มุ่งหมาย)

ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต.คลองสมบูรณ์

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายมีชัย กลั่นเขตกิจ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายเสกสรร ดิษภา)

ส.อบต.คลองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายพิทยา เอี่ยมเผ่าจีน)

ส.อบต.คลองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมพงษ์ ครุฑฮุ่น)

ส.อบต.คลองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓

ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม

(นายมีชัย กลั่นเขตกิจ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์